

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 46 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2014

“ช่วงเวลาอันเต็มไปด้วยพระคุณที่ลืมไม่ลง” ประสบการณ์กับพระราชกิจแห่งการทรงสร้างใหม่ที่ค่ายภาคฤดูร้อน 2014 ของมันมินซึ่งเต็มไปด้วยความชื่นบาน



ทุกปีผู้คนจำนวนมากจากหลายประเทศทั่วโลกเดินทางมาดูการสำแดงหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ด้วยตาของตนเองที่ค่ายภาคฤดูร้อนมันมิน ค่ายภาคฤดูร้อน 2014 ปีนี้ถูกจัดขึ้นที่ตงชุนซานรีสอร์ท มูจู ในจังหวัดโจนบักจางวันที่ 4 ถึง 7 สิงหาคม ในปีนี้เช่นเดียวกัน มีผู้คนจาก 25 ประเทศเข้าร่วม และมีการแปลรายการต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน มองโกเลีย เวียดนาม และตากาล็อก (ฟิลิปปินส์) ในเวลาเดียวกันและถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (www.gcnetv.org) (รูปภาพ: ผู้คนเป็นพยาน ถึงการหายจากโรคนานาชนิดของตนที่ในการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของพระเจ้าที่จัดขึ้นในคืนแรก)

การสัมมนาวันแรกในหัวข้อ

“ฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ 2” คุกรุ่นไปด้วยคำสอนและการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อดร.เจอร์ก ลีนำการสัมมนาในวันแรกในหัวข้อ “ฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์ 2” (สิบรู 10:22) มีฝนโปรยลงมาเบา ๆ อย่างต่อเนื่อง กระนั้น ด้วยความไว้วางใจในดร.ลี ศิษยาภิบาลอาวุโสผู้ซึ่งทำการอัศจรรย์แห่งการทรงสร้างใหม่ สมาชิก มันมินเลือกที่จะอยู่ในการสัมมนา และฟังคำสอนของท่านด้วยความสุขและด้วยใจปรารถนาฤทธิ์อำนาจของพระเจามาก ยิ่งขึ้น แทนที่คนเหล่านั้นจะออกไปจากการสัมมนาหรือบ่น

พระเจ้าทรงปลื้มปีติยินดีที่เห็นสมาชิกมันมินแสดงความไว้วางใจในผู้เลี้ยงของตนอย่างเต็มที่หนึ่งใจเดียวกัน พระเจ้าทรง สำแดงความชื่นบานของพระองค์ผ่านทางการทำงานอย่างยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประชุมเพื่อบำบัดรักษา ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นตามมา หลังจากการอธิษฐานของดร.ลี ผู้คนจำนวนมากได้รับการรักษาและขึ้นไปเป็นพยานบนเวที เกี่ยว

กับการหายจากโรคร้ายและความบกพร่องอ่อนแอของตน หลายคนมีสายตาดีขึ้นและได้รับคำตอบต่อปัญหาต่าง ๆ ของตนและความปรารถนาแห่งจิตใจของหลายคนได้รับการตอบสนอง คำพยานจำนวนมากถูกส่งเข้ามาเช่นกันนับจาก เวลานั้นเป็นต้นมา

เช่นเดียวกับในอดีต ในปี 2014 นี้ฝูงแมลงปอจำนวนมากบินมายังมูจู แมลงปอเหล่านั้นช่วยกำจัดแมลงที่เป็นอันตรายและ บินมาในรูปแบบที่เป็นระเบียบ ที่แมลงปอเป็นแมลงที่ออกหากินในเวลากลางวัน นอกจากนั้นแมลงเหล่านี้เกาะกลุ่มอยู่ใน ที่เดียวกันเมื่อฝนตกเนื่องจากแมลงปอชอบขยับปีกของมันลำบากเมื่ออยู่ในสายฝน อย่างไรก็ตาม ในช่วงการสัมมนา แมลงปอจำนวนมากบินไปมาและเกาะอยู่ตามตัวของสมาชิกคริสตจักรแมฝนจะตกและเป็นเวลากลางคืน



“ผมเรียนรู้เกี่ยวกับคริสตจักรมันมินเช่นทรูลและศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.เจอร์ก ลีในช่วงการจัดประกาศครั้งใหญ่ที่รัสเซียปี 2003 ผมคงความสนใจในคริสตจักรมันมินเอาไว้ด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์มันมิน ในเวลาเดียวกัน ผมเข้าร่วมในค่ายภาค ฤดูร้อนของมันมินปี 2014 เพื่อดูพันธกิจด้วยตาของตนเอง ผมชอบทุกอย่างที่นี่

ผมรู้สึกประทับใจกับสมาชิกคริสตจักรเป็นพิเศษที่คนเหล่านี้จัดจ้อยอยู่กับการสัมมนาแม้กระทั่งในท่ามกลางสายฝน ถ้าฝน หยุดตกหลังจากคำอธิษฐานของดร.ลี ผมก็คงคิดเพียงว่าผมได้เห็นการอัศจรรย์ที่ผมเคยได้ยินด้วยตาของตนเอง แต่ผมได้ พบกับการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น นั่นคือ ความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างดร.ลีกับสมาชิกที่ฟังคำเทศนาของท่านไป จนกระทั่งจบด้วยความสนใจและไม่หวั่นไหว แม้นในท่ามกลางสายฝน ผมคิดในใจว่า ‘คนเหล่านี้รักพระเจ้าและคริสตจักร ที่เป็นแหล่งที่มาของความเชื่อของเขาอย่างแท้จริง’”

ศิษยาภิบาลโอเลก พิเตริน, รัสเซีย



“ฉันเกิดมาพร้อมกับท่อน้ำตาข้างขวาอุดตัน ในขณะที่พยายามจะเปิดต้อในการผ่าตัดอยู่นั้นได้เกิดความคิดพลัดขึ้นเมื่อ หมอไปกระแทกกล้ามเนื้อตาโดยบังเอิญ และจากช่วงเวลานั้นเป็นต้นมาฉันสามารถฟังด้วยตาซ้ายเพียงด้านเดียว ระดับ การมองเห็นระหว่างตาทั้งสองข้างแตกต่างกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและตาขวาของฉันเริ่มทำงานไม่ประสานกับตาซ้าย

ฉันมีพื้นที่ในการมองเห็นน้อยกว่าปกติถึงสามเท่า ความรู้สึกของสีที่ อยู่ระหว่างตาทั้งสองข้างของฉันมีลักษณะแตกต่าง กัน ฉันรู้สึกปวดศีรษะ เมื่อพยายามจะมองดูด้วยตาขวา แต่หลังจากฉันได้รับเอาคำอธิษฐานของ ดร.ลีในคืนแรกฉัน เริ่มมีพื้นที่ในการมองเห็นเป็นปกติ ความรู้สึกของสีที่อยู่ ในตาทั้งสองข้างของฉันเริ่มเป็นสีเดียวกันและฉันสามารถมอง ดูสิ่งต่าง ๆ โดยไม่รู้สึกปวดศีรษะ ฉันไม่มีความลำบากอีกต่อไปในการจ้องดูด้วยตาขวา”

คุณนัมยง ฮีเยว พันธกิจกลุ่มหนุ่มสาว จากเกาหลี



เวลานั้นจะมาถึง



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“ชนชาติของพระองค์ท่านจะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจ ในวันแห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์ท่าน ด้วยเครื่องประดับแห่งความบริสุทธิ์จากครุฑของอูโรไนท์ชี่ น้ำค้างแห่งวิหิงมุมเป็นของพระองค์ท่าน”

(สดุดี 110:3)

ทุกวันนี้ความบาปและความชั่วมีอยู่อย่างค้ำคั่งและความรักกำลังเสื่อมลง สิ่งเหล่านี้คือเครื่องหมายของยุคสุดท้าย ผู้คนจะไม่เชื่อแว่น แต่เขาเห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ (ยอห์น 4:48) แมแต่คริสเตียนหลายคนก็ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ตาม น้ำพระทัยของพระเจ้า

ถ้าเช่นนั้น บุตรของพระเจ้าควรบริหารชีวิตของตนอย่างไรในยุคสุดท้ายนี้ เวลาใกล้ใกล้มาถึงเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามา เป็นขึ้นมา จะปรากฏพระองค์ในฟ้าอากาศบนก้อนเมฆแห่งสงราสี อีกไม่นานพระองค์จะทรงแยกชาวสาวี้ออกจากชาวละ มานผ่านการพิพากษาใหญ่บนพระที่นั่งสีขาว ถ้าเราเชื่อในเรื่องนี้เราควรดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อแบบไหน

ตอนนี้ขอให้เราเงยสีกองไปว่าเราควรทำอะไรเพื่อจะขึ้นตัวและทำให้น้ำพระทัยและการจัดเตรียมของพระเจ้าสำเร็จในวัน แห่งฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในสามแดน ได้แก่ ความเชื่อ ความหวัง และความรัก

1. เราต้องมีความเชื่อด้วยความมั่นใจฝ่ายวิญญาณต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยความมั่นใจฝ่ายวิญญาณเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถประกาศพระคำของพระเจ้าและพระราชกิจที่เต็มไปด้วยฤทธิ์ อำนาจของพระองค์และทำให้งานขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จอย่างกล่าหยาด้วยความเชื่อ เพื่อให้เรามีความมั่นใจต่อ พระพักตร์พระเจ้าเราต้องไม่มีบาปและไม่มีสิ่งใดในจิตใจเราจะนำการกล่าวโทษมาสู่เราได้ (1 ยอห์น 3:21)

ดังนั้น อันดับแรกเราต้องทำลายกำแพงแห่งความบาปทั้งปวงมี

อยู่ระหว่างเรากับพระเจ้า เราต้องตื่นตัวจากการหลับไหล ฝ่ายวิญญาณคิดต่อสื่อสารกับพระเจ้า และรับเอากำลังจากพระองค์ด้วยการอธิษฐานอย่างรอนรน ถ้าเรามีความมั่นใจต่อ พระพักตร์พระเจ้า ได้รับกำลังจากพระองค์ และมีความมั่นใจในเรื่องการที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา เราจะสามารถประกาศ สั่งสอนอย่างกล่าหยาด้วยความมั่นใจในทุกที่และในทุกโอกาส

เราต้องหนุนใจกันและกันให้มีความมั่นใจฝ่ายวิญญาณนี้เช่นกัน เราต้องอธิษฐานอย่างชัดเจนกับคนที่เสียกำลังใจหลังจาก ที่ทำบาปว่าความบาปคืออะไร เราต้องไม่เพียงแต่ตั้งความบาปของเขาและตำหนิเขา แต่เราต้องให้กำลังใจฝ่ายวิญญาณ กับเขาเพื่อเขาจะสามารถหันกลับจากความบาปและเดินอยู่ในความสว่าง

เราต้องช่วยให้เขารู้จักความทุกข์ทรมานที่พระเยซูทรงแบกรับเอาเพื่อไถ่เราให้พ้นจากบาปของเราและรู้ว่าเขาสามารถรับ การยกโทษเมื่อเขาฟังฟังพระ โโลหิตของพระเยซู เขาต้องช่วยเขาให้รู้จักความรักและพระคุณของพระเจ้าและพร้อมที่จะ เปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจของตน เราต้องไม่พิพากษาหรือกล่าวประณามแก่คนที่ทำบาปอย่างรุนแรง แต่เราต้องอธิษฐาน เพื่อพระเจ้าจะทรงมีพระเมตตาต่อเขา

ถ้าเราตำหนิเขาเพียงอย่างเดียวเกี่ยวกับบาปของเขา ผู้คนที่อ่อนแอในความเชื่อจะไม่กลับใจ เขาจะไม่หันไปจากวิถีของเขา แต่เขาจะสะดุดลมลงด้วยความท้อใจและความคับแค้นใจ เราทั้งหลายที่อยู่แถวหน้าในความเชื่อต่อคุณแลคนเหล่านี้ นั้นเป็นอย่างไรด้วยหัวใจขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นจิตใจที่จะไม่หักไม่เอือมท้อใจแล้วหรือจะไม่ดับไฟตะเกียงที่จวนมอด

2. เราต้องมีความคาดหวังอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ของเรา

เมื่อเรามีความคาดหวังอย่างชัดเจนของการได้รับรางวัลจากพระเจ้าในสวรรค์หลังจากทำหน้าที่ของเราให้สำเร็จ เราจะสามารถประกาศพระคำของพระเจ้าและพระราชกิจที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์อย่างกล่าหยา (วิวรณ์ 22:12) ในสวรรค์ที่อยู่อาศัยของเราจะได้รับรางวัลที่เต็มไปอย่างงดงามและเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่มียะไรในโลกนี้เปรียบเทียบได้ แต่ ละคนจะได้รับรางวัลตามสิ่งที่เขาทำบนโลกนี้ตามความซื่อสัตย์ของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ เราควรหวังที่จะได้รับสิ่งที่ยิ่งขึ้นมากกว่าในสวรรค์แทนที่จะพยายามชื่นชมกับสิ่งใด ๆ บนโลกนี้ซึ่งเพียงชั่วครู่

รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะมอบให้กับความรอดของดวงวิญญาณ (ลูกา 15:7) การประกาศข่าวประเสริฐกับทุกคนคือหน้าที่ซึ่งพระเจ้าทรงมอบให้กับคริสเตียนทุกคน ถ้าเราอธิษฐานเพื่อความรอดของดวงวิญญาณประกาศกับคนเหล่านั้น และ พยายามอย่างสุดกำลังที่จะทำงานที่เราได้รับมอบหมายแก่เราให้สำเร็จ เราจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าและจากนั้น เราจะได้รับหน้าที่ที่สำคัญยิ่งขึ้น พระเจ้าจะทรงถือว่าเรามีความเชื่อก็ต่อเมื่อเราปรารถนาที่จะได้รับหน้าที่ที่พร้อมกับความ ต้องการที่จะได้รับรางวัลในสวรรค์

ผมขอวิงวอนให้ท่านมีความหวังและความคาดหวังสำหรับหน้าที่ของท่าน จงฝันที่จะเป็นมุมกำลังให้กับผู้เสียและงานบาง งานของคริสตจักรและมุ่งไปเพื่อเป้าหมายเหล่านั้น ถ้าท่านอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้ด้วยความปรารถนาที่แท้จริง พระเจ้าจะทรง ประทานหน้าที่ที่เหมาะสมกับท่านที่สุดให้กับท่านอย่างแน่นอน

ถัดจิตใจของเราเต็มไปด้วยความหวังในหน้าที่ของเรา ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะดึงดูดใจของเราได้ ถ้าเราทำหน้าที่ของเรา เราโดยไม่มี ความหวังในสิ่งนั้น เราไม่สามารถพูดว่าเราทำงานด้วยความเชื่อ เราควรมีความเชื่อก่อนเป็นอันดับแรก จาก นั้นเราควรมีความหวังด้วยความเชื่อในการทำงานต่าง ๆ เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้คนที่ไม่มี ความหวัง นิमित หรือความฝัน คนเหล่านี้มักจะดำเนินชีวิตอย่างไร้ค่าเหมือน

คนที่วิ่งโดยปราศจากเป้าหมายและไม่มีความหมายปลายทาง

ผมหวังว่าท่านจะยึดความหวังในหน้าที่ของท่านไว้ให้มั่น นั่นคือ ความหวังในการได้รับรางวัลในสวรรค์และได้รับการขึ้นา ใหม่องเห็นหนทางที่จะทำให้น้ำที่เหล่านั้นสำเร็จด้วยการฟังฟังพระเจ้าอย่างชัดเจน เมื่อท่านนั้นแล้วผมหวังว่าท่านจะ มีความคาดหวังที่ชัดเจนและความหวังอันแน่วแน่ในหน้าที่ของท่านและทำหน้าที่เหล่านั้น ได้ดีผ่านการศึกษาที่รอนรน

3. เราต้องมีความรักที่สมบูรณ์โดยไม่มี ความกลัวเรื่องความตาย

ถ้าเรามีความรักต่อพระเจ้าโดยไม่มี ความกลัวในเรื่องความตาย เราจะไม่วันรักตนเองแต่เราจะยอมสละชีวิตของเราเพื่อ พระองค์เหมือนตอนแรกของ 1 ยอห์น 4:18 กล่าวว่ “ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ไล้จัด ความกลัวเสีย” พระเยซูไม่มี ความกลัวต่อการถูกตัดสินให้ตายด้วยการตรึงเนื่องจากพระองค์ไม่เพียงแต่รักพระเจ้าเท่านั้น แต่พระองค์ทรงรักคนบาปอย่างสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน

ถ้าเรามีความรักที่สมบูรณ์เช่นนั้นเราจะไม่กลัวสิ่งใดของโลกนี้ ถ้าเราว่าเราเคยถูกกำหนดไว้สำหรับความตายนี้ในครั้นแต่เรา กลับได้ชีวิตใหม่ผ่านการศึกษาพระชนม์ของพระเยซู เราก็สามารถพูดด้วยหัวใจของเราว่า “เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ดีกว่า” (ฟิลิปปี 1:21) ไม่ว่าเราจะพบกับความยากลำบากรูปแบบใดก็ตามในการ ประกาศพระกิตติคุณเราจะไม่มีวันกลัวแต่เราสามารถมุ่งหน้าต่อไปในความเชื่อด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้า

สดุดี 110:3 กล่าวว่ “ชนชาติของพระองค์ท่านจะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจ ในวันแห่งฤทธิ์อำนาจของ พระองค์ท่าน ด้วยเครื่องประดับแห่งความบริสุทธิ์จากครุฑของอูโรไนท์ชี่ น้ำค้างแห่งวิหิงมุมเป็นของพระองค์ท่าน” เมื่อ เวลานั้นมาถึงผู้คนจำนวนมากจะได้รับการเตรียมไว้ให้เป็นภาษาณะที่สะอาดและอุทิศตนด้วยความยินดี เมื่อเวลานั้นมาถึง ผมหวังว่าท่านจะเตรียมตัวของท่านไว้ให้พร้อมในฐานะภาษาณะที่สะอาดและบริสุทธิ์เหมือนน้ำค้างแห่งวิหิงมุมและเขา รวม กับกลุ่มของผู้อุทิศตน

แม้เราจะขาดแคลนบางสิ่งในด้านหนึ่งด้านใด แต่ถ้าเรามีความรักที่สมบูรณ์อยู่ภายในเราเราก็สามารถประกาศถึงความ รักของเราที่มีต่อพระเจ้าและทำทุกสิ่งถ้าพระองค์ปรารถนาให้เราทำ จากนั้นเราจะพูดว่า “ถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อชีวิตอยู่เพื่อ องค์พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุฉะนั้น ไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตาม เราก็เป็นคน ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (โรม 14:8)

เราได้อินถึงพระกิตติคุณก็เพราะผู้เชื่อหลายคนได้ประกาศในความรักที่สมบูรณ์ที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่มี ความตาย ในขณะที่มีการขมเหงอย่างรุนแรงของจักรภพโรมสมาชิกริคริสตจักรในยุคแรกจำนวนมากถูกฆาตกรรมและบางคน ถูกสังเิดคคิน แต่คนเหล่านั้นรักษาความเชื่อของตนเอาไว้ แม้เขายังไม่เห็นฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แต่เขาก็ไม่ รู้สึกกลัวความตายและเดินทางไปยังทุกที่ทุกแห่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เขาไป ความรักที่ผู้เชื่อเหล่านั้นมีต่อ องค์พระผู้เป็นเจ้าน่าประทับใจจริง ๆ

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ เวลาที่เราควรประกาศถึงพระราชกิจที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั้นมาถึงแล้ว ผมขอให้ท่านตื่นตัวขึ้นในฐานะนักรบฝ่ายวิญญาณที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรักในวันแห่ง ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า จงทำให้น้ำพระทัยและการจัดเตรียมของพระเจ้าสำเร็จและถวายสงราสีแด่พระเจ้า เมื่อท่านทำ เชนนั้นแล้วผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะชื่นชมกับสงราสีอันยิ่งใหญ่ในสวรรค์

หลักข้อเชื่อ

1. คริสตจักรมีนัมนเซ็นทรัลริชชี่เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
2. คริสตจักรมีนัมนเซ็นทรัลริชชี่เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
3. คริสตจักรมีนัมนเซ็นทรัลริชชี่เชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความคิดบาปด้วยพระ โโลหิตแห่งการ โถงของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
4. คริสตจักรมีนัมนเซ็นทรัลริชชี่เชื่อในการคืนพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์
5. คริสตจักรมีนัมนเซ็นทรัลริชชี่ประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มารมาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร

“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสังสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
“ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้รพทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วโลก”

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

การทรงบัพติศมา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์

การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์

การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

“ในช่วงที่ฉันเริ่มเรียนในระดับประถมศึกษาฉันใช้เวลา
มากกับคอมพิวเตอร์และสิ่งนั้นได้ทำลายสายตาของฉัน
ถ้าไม่ใช่ แวนตาฉันจำผู้คนไม่ได้แม่คนเหล่านั้นจะอยู่ไกล
และฉันไม่สามารถอ่านลายมือที่อยู่ข้างหน้าฉัน ในขณะที่
กำลังรับเอาคำ อธิษฐานของดร.แจร์เอก ลืออยู่นั้นดวงตา
ของฉันรู้เห็น จากนั้นฉันเริ่มมองเห็น
สิ่งต่าง ๆ โดยไม่ใช่แว่นตา เจนิเฟอร์
เพื่อนของ ฉันก็ได้รับการรักษาให้
หายจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
ด้วยเช่นกัน”

คุณแมเวอร์ลี อะโคจิโต
ประเทศฟิลิปปินส์



“ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังของฉันหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ผิวหนังชนิดหนึ่ง ฉันรู้สึกคันอย่างมากและฉันเกาที่ ใบหน้าของฉันอยู่
ตลอดเวลา ฉันมีแผลพองอยู่ตามผิวหนัง ใบหน้าบวมเป่ง มีไข้ และไม
สามารถลืมตาได้ ฉันรับเอาคำ อธิษฐานของดร.ลิเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2014 จากนั้นก็เริ่มมีสะเก็ดแผล ทั้งอาการไข้และอาการบวม
ก็ลดลง ฉันเป็น พยานถึงเรื่องนี้ในช่วงการประชุมเพื่อ
การรักษาโรคเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม จากวันนั้นเป็นต้น
มาอาการของฉันก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เวลานี้ฉันหาย
เป็นปกติแล้ว”

มัลคานียากิน ลี คณะกรรมการพันธกิจศิลป์
ประเทศเกาหลี



“ในสมัยที่ฉันยังเป็นเด็ก พ่อแม่ของฉันมักโต้เถียงกันและ
แม่ของฉันมักตะคอกใส่ฉันอยู่บ่อยครั้ง ฉันไม่ได้สัมผัสกับ
ความรัก จากที่ไหนเลย ฉันพยายามฆ่าตัวตายในช่วงที่เรียน
อยู่ในระดับมัธยมกลาง ฉันมีปัญหาอย่างมากในการพูดคุย
กับคนอื่น แต่เมื่อฉันรับเอาคำอธิษฐานของดร.ลิฉันสัมผัส
กับความอบอุ่นในจิตใจของคุณและ
ร้องไห้ออกมาทันที เวลานี้ฉันรู้สึก
สบาย ใจกับการพูดคุยกับคนอื่นและ
ฉันมีแนวคิดและวิถีคิดในแง่บวก”

คุณโยโกะ ฮายาชิ ประเทศญี่ปุ่น



วันที่สอง

วันแข่งกีฬา “ไม่มีวันไหนที่อากาศดีเท่าวันนี้”



ในวันแข่งกีฬา ทีมคริสตจักรเขตหนึ่ง
เขตสอง เขตสามกับทีมคริสตจักรสาขา
ลงแข่งขันกีฬากันโดยมีการแข่งขันกัน
อย่าง เฝ็ดรอนแต่เป็นไปอย่างฉันทมิตร
และยุติธรรม รงของชุมชนะตกเป็นของทีม
คริสตจักรเขตสอง สมาชิกมันมินผูกพันกัน
ด้วย ความรักมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีผู้ใดได้รับ
บาดเจ็บ

อากาศสำหรับวันนี้เป็นที่ระลุดตามาก

จากช่วงเช้าตรู่มีเมฆดำทะมึนปิดบังดวง
อาทิตย์เอาไว้ ถ้าไม่ใช่เพราะเมฆเหล่านั้น
แสงอาทิตย์คงทำให้อุณหภูมิบนพื้นดินสูง
ขึ้นซึ่งหลังจากนั้นอุณหภูมิโดยรอบคงไม
อาจเย็นลงได้ถ้าปราศจากฝน
พระเจ้าทรงอนุญาตให้เมฆที่ทำให้ฝน
ตกในช่วงการชุมนุมนี้แผ่ขยายกว้าง
ออกไปปกคลุมท้องฟ้าไว้ทั้งหมดตั้งแต่เช้า
ตรู่ เป็นต้นมา ดวงอาทิตย์ปรากฏออกมา

เป็นบางครั้งบางคราว เมื่ออากาศร้อนขึ้น
ลมเย็นก็พัดเข้ามาทันเวลา ความกลมกลืน
ของแสงแดดที่รอนอบอวากับลมเย็นที่พัด
เข้ามาทำให้เกิดสภาพอากาศที่เหมาะสม
ที่สุด
สงราศีและการขอบพระคุณทั้งสิ้นเป็น
ของพระเจ้าแห่งความรักผู้ทรงอนุญาต
ให้มันมินได้มีความสุขกับวันแข่งกีฬาใน
สภาพอากาศที่ยอดเยี่ยมที่สุด



“ฉันเห็นแมลงปอจำนวนมากและดูเกมการ
แข่งขันที่น่าตื่นเต้น ฉันได้รับพระพรที่เห็น
สมาชิกหลายคนเตรียมตัวสำหรับวัน แข่งกีฬาด้วย
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและแข่งขันกันอย่าง
สนุกสนาน ก่อนเมฆปกคลุมดวงอาทิตย์เอาไว้และ
บางครั้ง มีลมเย็นพัดมาตามคำ
อธิษฐานของดร.ลิซึ่งฉันรู้สึก
ตื่นเต้นมาก ฉันสัมผัสกับความ
รักของพระเจ้า ขององค์พระผู้
เป็นเจ้า และของผู้เลี้ยง”

คุณวิกตอเรีย โกลด์โซ
วา ประเทศเอสโตเนีย



“ผมกำลังวิ่งแข่งกับนักวิ่งที่ถูกคัดเลือกเข้าแข่งขันวิ่งเร็ว 100 เมตรสำหรับวัน
แข่งกีฬา จากนั้นผมรู้สึกวากลมเนื้อตุน ขาด้านหลังของผมกำลังฉีก ผมล้มลงและ
เจ็บปวดมาก ในทางเทคนิคดูเหมือนว่าผมไม่สามารถวิ่งแข่งในวันแข่งกีฬาได้ แต่
เมื่อผมรับเอาคำอธิษฐานของดร.ลิหลังจากการชุมนุม ความรู้สึกเย็นเคลื่อนจาก
หน้าอกลงไปยังร่างกายส่วนล่างของ ผม ผมแน่ใจในการรักษาของ
ผม ในวันต่อมาผมลงแข่งวิ่งเร็ว 100 เมตรและวิ่งผลัดและได้รับ
เหรียญทอง มีคนพูดว่าปกติ ต้องใช้เวลาหกเดือนเพื่อให้หาย
จากอาการกล้ามเนื้อฉีกขาดเช่นนั้น แต่ผมหายสนิทในเวลา
เพียงสามวัน ฮาเลลูยา”

คุณยูนแบ ปาร์ค (นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชาย)
ประเทศเกาหลี



“ผู้คนจาก 25 ประเทศต่างก็ชื่นชมกับวัน
แข่งกีฬาที่สงบสุข พวกเรามีความสุขที่ได้
อยู่กับผู้เลี้ยงและสัมผัสถึงการปกป้อง ของ
พระเจ้าในสภาพอากาศที่ดีเยี่ยมเช่นนั้น ใน
ช่วงการประชุมเพื่อการบำบัดรักษาของ
พระเจ้าสายตาของฉันมอง
เห็นดี ขึ้นและไม่ต้อง
สวมแว่นตาที่ฉันเคยใช้
มาถึง 40 ปีอีกต่อไป”

คุณเจนด ประเทศ
ฝรั่งเศส



วันที่สาม

คอนเสิร์ตนมัสการรอบกองไฟ “ฉันอยู่ในห้องคอนเสิร์ตแห่งฤดูหาสน์ของผู้เลี้ยงหรือนี้”

คอนเสิร์ตนมัสการรอบกองไฟถูกจัดขึ้นภายใต้พระคุณของพระเจ้าด้วยการปกคลุมของลมเย็นสบายที่รักษาอุณหภูมิไว้ใน ระดับ 22 ถึง 23 องศาเซลเซียส

ดร.แจร์อ็อก ลี นำการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งสมาชิกสามารถมองเห็นภาพของช่วงเวลาในคืนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ คน เหล่านั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้า และกับผู้เลี้ยงพร้อมกับถวายจิตใจที่ได้รับการเตรียมไว้ อย่างงดงามให้กับพระเจ้าและแสดงการขอบพระคุณและความรักต่อพระองค์ในการร้อง

เพลงสรรเสริญ เขาได้สร้างความ ทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนได้ซึ่งบทเพลงนี้จะถูกรวมไว้ในอัลบั้มของสวรรค์ ความหวังของเขาในเรื่องนครเขรุธาเดิมใหม่มีเพิ่ม พูนมากขึ้น กลุ่มนักร้องสนับสนุนและนักเต้น (คณะนักร้องวง “เฮฟเวนลีย์ วอยซ์” ทีมนักเต้น “เฮฟเวนลีย์แดนส์” และทีมนมัสการ “พาวเวอร์”) วงดนตรีสนับสนุน (วง “ฮาเลลูยาแบนด์”) และวงออร์เคสตรา “นิสสิน” ได้เพิ่มความสุภาพมากขึ้นด้วยการ แสดงชุดต่าง ๆ ของตน



“ผมได้รับการสัมผัสอย่างลึกซึ้งจากการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของดร.แจร์อ็อก ลีพร้อมกับความรักและความขำเกรงที่ ท่านมีต่อพระองค์ ความรักของผู้เลี้ยงที่มีต่อสมาชิก ความรักของสมาชิกที่มีต่อผู้เลี้ยงของตน ตำนานของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างเหนียวแน่นของสมาชิก และคำสรรเสริญที่ออกมาจากจิตใจทั้งคืนของเขาล้วนเป็นสิ่งประทับใจผมมาก เมื่อลมเย็นพัดมาผมสัมผัสกับความรักของพระเจ้าและมีความสุขมาก ผมเคยมีอาการเจ็บปวดเมื่อขึ้นเป็นเวลานาน แต่ผม รู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นหายไปในขณะที่ร้องเพลงสรรเสริญ”



ผู้ปกครองมัทเธียส คาซาซา ประเทศอังกฤษ

“คอนเสิร์ตนมัสการรอบกองไฟสุดยอดเยี่ยม ฉันได้รับการสัมผัสอย่างมากที่รู้สึกถึงความรักของดร.ลี คอนเสิร์ตนี้ถูกถ่าย ทอดออกอากาศพร้อมกันผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ซึ่งเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้คนมากมายทั่วโลก ช่วงเวลานี้จะเป็น ช่วงเวลาที่ร้อนมากในฤดูร้อน แต่ดร.ลีอธิษฐานเพื่อสภาพอากาศและจากอากาศก็เย็นลงและสมาชิกมีความสุขสนุกสนาน ในความสงบสุข”



คุณเดโบราห์ ตั้ง ประเทศมาเลเซีย

“ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้สัมผัสพระหัตถ์ของพระเจ้า นั่นเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ฉันกลับใจจากบาปในอดีตของ ตน และสัมผัสถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณ ฉันหลังน้ำตาอย่างมากในขณะที่กำลังร้องเพลงสรรเสริญ หลังจาก นั้นฉันมีความสุขและความชื่นชมยินดีมาก ฉันสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการเต้นรำอย่างสุดใจของฉันและสัมผัสถึง อิสราภาพ ฉันจะตองกลับมาที่ค่ายนี้ให้ได้ในปีหน้า”



คุณซินด์เลอร์ กุลบัคฮาห์ ประเทศสวีเดน

“ฉันได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าในคอนเสิร์ตนมัสการรอบกองไฟที่วิเศษมาก เมื่อฉันมองเห็นกองไฟนั้นได้รับความหวัง ในเรื่องสวรรค์และเริ่มมีใจเกี่ยวกับการเข้าไปสู่นครเขรุธาเดิมใหม่ ดร.ลีทำให้ฉันซาบซึ้งใจมากเมื่อท่านร้องสรรเสริญใน บทเพลง “การรอคอย” ด้วยน้ำตาและสิ่งนั้นให้ความมั่นใจกับฉันมาก สภาพอากาศดีมากด้วยเช่นกัน”



คุณสเตฟานี จอห์นสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวช่วยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกันแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่ายจี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษโดยตัวของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret :13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนต์หลุยส์

Thai

121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือจ จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net